

Số: /NQ-BDD

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện quý IV năm 2021

Ngày 14/01/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Triệu Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Trung - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và sự tham gia của 43 thành viên Ban đại diện với nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sau khi thảo luận, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thống nhất quyết nghị:

1. Nhất trí với các đánh giá đã được nêu trong báo cáo về các nội dung chủ yếu, đó là:

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT huyện đã thực hiện kịp thời công tác tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch hành động số 43-KH/HU ngày 28/9/2021, cho UBND huyện Kế hoạch số 6319/KH-UBND ngày 18/11/2021 về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 225/KH-UBND của UBND tỉnh; tham mưu chuyển nguồn vốn ngân sách được giao năm 2021 là 1 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao; đến nay nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện đạt 5.362 triệu đồng, tăng 1.107 triệu đồng so với đầu năm. Kiện toàn thành viên Ban đại diện kịp thời, trong năm thay đổi 04 thành viên Ban đại diện; tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ, sau kỳ họp đã ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn; thực hiện phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng kịp thời đảm bảo nguồn vốn cho vay đến đúng các đối tượng thụ hưởng; bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện đã được quan tâm, chú trọng, có 9/9 thành viên thuộc các phòng, Hội, ngành ở huyện kiểm tra giám sát 34/34 xã, thị trấn với 36 tổ và 180 hộ, dư nợ 9.180 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; kiểm tra giám sát của Chủ tịch UBND xã là thành viên Ban đại diện được 306 tổ, 1.548 hộ, dư nợ 78.948 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Kết quả đến 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng được giao tại NHCSXH là 583,8 tỷ đồng, tăng 43,6 tỷ đồng (8,07%) so với đầu năm; trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 402,3 tỷ đồng, tăng 18,9 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 68,9% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 160,9 tỷ đồng, tăng 18,2 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 27,6%; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách các cấp là 20,6 tỷ đồng, tăng 6,4 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 3,5% (trong đó ngân sách tỉnh là 15,2 tỷ đồng, ngân sách huyện là 5,4 tỷ đồng).

Tổng dư nợ đến 31/12/2021 đạt 583,8 tỷ đồng với 12.852 khách hàng vay vốn của 14 chương trình tín dụng, tăng 43,6 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 8,08%; dư nợ bình quân đạt 45,4 triệu đồng/hộ, tăng 3,9 triệu đồng/hộ so với đầu năm; trong đó dư nợ tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm với dư nợ đạt 432,3 tỷ đồng, tăng 17,8 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 74,06% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng chính sách phục vụ đời sống sinh hoạt với dư nợ 151,5 tỷ đồng, tăng 25,8 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 25,94% tổng dư nợ.

Chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì và giữ vững, nợ quá hạn và nợ khoanh là 206 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,035%); trong đó nợ quá hạn 180 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,03%, giảm 46 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh 26 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,004%. Tổ chức CT-XH cấp huyện, cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác; thường xuyên chỉ đạo, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác kiểm tra giám sát; rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV. Đến 31/12/2021, dư nợ nhận ủy thác là 582,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng dư nợ, tăng 43,2 tỷ đồng so với đầu năm; nợ quá hạn 150 triệu đồng, giảm 46 triệu đồng so với đầu năm; tỷ lệ nợ quá hạn 0,03%.

Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch bệnh trên gia súc gia cầm diễn biến phức tạp... song được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT, Ban lãnh đạo NHCSXH tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, sự đoàn kết thống nhất của tập thể người lao động để vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 4,6 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 700 lao động, giúp gần 500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 6,3 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; đã ưu tiên nguồn vốn để cho vay đối với các mô hình sản xuất có quy mô tập trung, vùng sản xuất rộng lớn, các sản phẩm thương hiệu OCOP, VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các xã cho 173 lao động được vay, số tiền 14.573 triệu đồng; cho vay lao động trở về từ vùng dịch có nguyện vọng ở lại địa phương theo Phương án số 198 với 47 lao động, số tiền 3.496 triệu đồng.

2. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện xây dựng mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2022 như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang ủy thác cho vay tại NHCSXH tăng năm 2022 là 1 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

- Tăng trưởng dư nợ đạt tỷ lệ 8% trở lên so với năm 2021, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận với các dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho 04 xã miền núi (xã Bình Sơn, Thọ Bình, Thọ Sơn, và Triệu Thành) để đảm bảo thực hiện giảm nghèo một cách bền vững.

- Huy động vốn tăng 18 tỷ đồng trở lên so với năm 2021.

- Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức 0,03%; có 34/34 xã xếp loại tốt, trên 98% số Tổ TK&VV xếp loại tốt, không còn tổ trung bình, yếu kém.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của NHCSXH TW và các cơ quan chức năng tại địa phương, đảm bảo hoạt động tại Trung tâm và các Điểm giao dịch xã. 4. Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thành lập NHCSXH khi có hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện đôi chiều, phân loại nợ tại 34 xã; 100% thành viên Ban đại diện thực hiện kiểm tra, giám sát tại 34 xã; NHCSXH thực hiện kiểm tra nội bộ tại 12 xã và kiểm tra của cán bộ KTKS chuyên trách; Hội đoàn thể cấp huyện, cấp xã thực hiện kiểm tra theo đúng quy định tại nội dung văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký kết.

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch khoán tài chính được giao; đáp ứng đầy đủ tiền mặt trong lưu thông.

- Phần đầu hoàn thành tốt trở lên trong các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ trong đánh giá xếp loại lao động, công tác cán bộ; phần đầu 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

2.2. Giải pháp thực hiện

* Đối với Ban đại diện HĐQT cấp huyện

- Tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm và chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay và nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành trong việc củng cố nâng cao chất lượng tin dụng chính sách, điều tra xác định đối tượng vay vốn.

- Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy chế của Hội đồng quản trị đối với các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị, đặc biệt trong chế độ hội họp; kiểm tra, giám sát. Thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát nguồn vốn tại địa bàn; chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho Trưởng thôn từ khâu nhận chỉ tiêu phân vốn đến tổ chức giám sát cho vay tại Tổ, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay và việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác của các Hội đoàn thể trên địa bàn thôn, phối hợp xử lý các trường hợp bị rủi ro; cùng với Ban thu hồi công nợ đôn đốc, xử lý nợ xấu, lãi tồn đọng, phân tích cụ thể các trường hợp hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú để đưa ra giải pháp tháo gỡ nhằm thu hồi vốn cho Nhà nước. Phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để NHCSXH hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt quan tâm đến hoạt động tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH.

* Đối với NHCSXH huyện

- Bám sát các Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Giám đốc NHCSXH tỉnh để tổ chức thực hiện tăng trưởng dư

nợ các chương trình tín dụng được cấp trên thông báo ngay từ đầu năm, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và theo phân kỳ để cho vay quay vòng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác huy động vốn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức CT-XH nhận ủy thác, Tổ TK&VV vận động các hội viên, Nhân dân tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Bám sát chỉ tiêu huy động vốn được Trưởng Ban đại diện giao cho các xã để theo dõi, đôn đốc thực hiện, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành và bình xét thi đua, khen thưởng thường niên hàng năm.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng tại xã, chất lượng giao dịch xã, chất lượng bình xét vay vốn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức CT-XH nhận ủy thác, Tổ TK&VV đôn đốc thu hồi nợ đối với hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, các hộ chây ỳ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, gia hạn nợ; nắm bắt xử lý rủi ro kịp thời đối với các hộ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.

- Phối hợp tốt với Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ các xã để thực hiện kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ đảm bảo thời gian, chất lượng. Phối hợp với Chủ tịch UBND cấp xã tổng kết công tác rà soát phân loại nợ để làm căn cứ cho việc quản lý nợ và xử lý nợ rủi ro trong thời gian tới.

- Phối hợp với tổ chức CT-XH cấp huyện tập huấn cho các đối tượng Ban giảm nghèo cấp xã, thôn trưởng, Hội đoàn thể cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV nhằm cập nhật các chính sách mới và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Thường xuyên kiện toàn các Tổ TK&VV nhỏ lẻ, các Ban quản lý Tổ hoạt động yếu kém, thiếu nhiệt tình và tuổi cao nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong xu thế mới.

* Đối với tổ chức CT-XH nhận ủy thác

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký kết với NHCSXH theo văn bản thỏa thuận 11789/VBTT ngày 28/12/2021; xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm tại các điều khoản trong văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Phát động các phong trào thi đua gắn chất lượng tín dụng nhận ủy thác với tiêu chí thi đua trong hệ thống của tổ chức CT-XH, tạo động lực phấn đấu trong việc hoàn thành tốt công việc ủy thác, ủy nhiệm với NHCSXH.

Nghị quyết này được gửi đến các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, NHCSXH huyện và các đơn vị có liên quan để thực hiện./.

Nơi nhận:

- NHCSXH tỉnh (để b/cáo);
- Thành viên Ban đại diện (để t/h);
- Lưu NHCSXH.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Quang Trung